

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2555 (ด้านบริหาร) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบตามที่ ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0404/7341 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ได้มีประเด็นข้อสังเกตในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. เกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายประเด็น และเห็นว่า ในประเด็นการเพิ่มอำนาจหลายประการนั้น หน่วยงานควรรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณาก่อน หากมีความเห็นในข้อสังเกตประการใด ขอให้แจ้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการดำเนินการในหลายกรณีตามอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 ในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง จึงควรประมวลสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย

2. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายปริญญา ศิริสารการ) เสนอ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 จำนวน 3 ราย ดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

(2) รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ชัย อัทธการ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์และชุมชน

(3) นายธวัชชัย เสงประเสริฐ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ และชุมชน

3. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ตามที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายแท้จริง ศิริพานิช) เสนอ

ทั้งนี้ ในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขอให้ระบุวาระว่า “ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555”

4. เรื่อง นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ลาออกจากการเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด้านสื่อ)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องการลาออกจากการเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด้านสื่อ) ของนางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ตามที่สำนักบริหารกลางเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหนังสือขอบุคคลโดยให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนาม

5. เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้ความเห็นทางวิชาการด้านกฎหมาย ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่สำนักวิวินิจฉัยและคดีเสนอ ว่าสำนักวิวินิจฉัยและคดีจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้ความเห็นทางวิชาการด้านกฎหมาย ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเดอะซิติ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

6. เรื่อง คณะทำงานศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากคณะทำงานศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข ว่าลักษณะงานของคณะทำงานดังกล่าวต้องการฝ่ายเลขานุการเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้ ที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งคณะกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข ทราบและหาทางแก้ไขปัญหาของคณะทำงานฯ

7. เรื่อง ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวัน จะมาศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแจ้งว่าได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าจะมีคณะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันจะมาศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555